
 
 

รายงานการประชุมสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  หนา้ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  
การประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้มาประชุม 

ล าดับ  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายแดง  ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล แดง  ศรีนอก  
๒ นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์ รองประธานสภาเทศบาล ร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  
๓ นายประจวบ  สมัยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประจวบ  สมัยกลาง  
๔ นางสุพิน  แรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุพิน  แรมกลาง  
๕ นายชานน  อ่อนทองหลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชานน  อ่อนทองหลาง  
๖ นายด ารงศักดิ์  กันนิดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ด ารงศักดิ์  กันนิดา  
๗ นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  
๘ นายวีระชัย  โปรยโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วีระชัย  โปรยโคกสูง  
๙ นางแสงเดือน  ทุยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ แสงเดือน  ทุยกลาง  

๑๐ นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  
๑๑ นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  
๑๒ นายมาลัย  รอกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มาลัย  รอกลาง  
๑๓ นายวิชิต  นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วิชิต  นวลสกุลนิภา  

ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ระยอง  พิมพ์ปรุ  
๒ นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี วิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  
๓ นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี ธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์  
๔ นายประคอง  เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประคอง  เงื่อนกลาง  
๕ นายยงยุทธ  ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ยงยุทธ  ประจวบกลาง  
๖ นายนิรุธ  งอสอน รองปลัดเทศบาล นิรุธ  งอสอน  
๗ นางสุรีรัตน์  ศรีนิลรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง สุรีรัตน์  ศรีนิลรัตน์  
 ๘ นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สาวชุติกาญจน์  บุญยืน   
๙ นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน ผู้อ านวยการกองช่าง วาทิตต์  เรียมริมมะดัน  

๑๐ นายอาทิตย์  มีศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาทิตย์  มีศิลป์  
๑๑ นายปราการ  ถุงพุทซา นิติกรช านาญการ ปราการ  ถุงพุทซา  
๑๒ นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์ปรุ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  พิมพ์พร  พิมพ์ปรุ  

 
 

เริ่มประชุมเวลา.. 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  หนา้ ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  
   เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนอง

หัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕) 
พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อจ านวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมตามระเบียบวาระ ได้ให้ท่าน
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ว่าครบหรือไม่เพ่ือประกอบการพิจารณา หากไม่ครบขอให้แจ้งเพ่ือเจ้าหน้าที่จัดเอกสารให้ต่อไป 
ประกอบด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑ หน้า ส าเนารายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ หน้า เอกสารแนบวาระการประชุมสภาเทศบาล จ านวน ๒ หน้า ส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน        
๒ หน้า ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล           
หนองหัวฟาน ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑ หน้า ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ลงวันที่  ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒ หน้า 
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๒ หน้า และส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ จ านวน ๑ หน้า  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ล าดับต่อไป
ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ และเปิดประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี 

ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านและขานุการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน ทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอเปิดประชุม ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่
ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มีครับ ต่อไปเป็นการประชุมระเบียบวาระท่ี ๒     

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน การประชุมสามัญ 

สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔    
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา รายงานผลการตรวจรายงาน

การประชุมต่อท่ีประชุมสภา ขอเชิญครับ  
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
คณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (๑) 
การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน และระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ ๖.๑ 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

คระกรรมการ... 



 
 

รายงานการประชุมสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  หนา้ ๓ 

 

     คณะกรรมการตรวจแล้วพบว่าบันทึกรายงานการประชุมมีการบันทึกข้อความ ถ้อยค า 
และเนื้อหาอ่ืนๆ ครบถ้วนและถูกต้อง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้
เรียบร้อยแล้ว ผมในนามคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอเสนอให้ประธานสภาเทศบาลขอมติ
ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะมีการแก้ไขถ้อยค า เนื้อหาหรือข้อความอ่ืนๆ ในบันทึก
รายงานการประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ...หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอให้ยกมือครับ    

   เห็นชอบ  ๑๑ เสียง 
    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือครับ 
   ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔  เห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภา) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม    

---ไม่มี---- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ---ไม่มี----- 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
   ๕.๑ การเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล

ต าบลหนองหัวฟาน 
ประธานภาเทศบาล ในระเบียบวาระการประชุมที่  ๕.๑ มีการเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล              

เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล จ านวน ๕ คณะ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด
ขั้นตอนการเลือก ขอเชิญครับ    

นายวิชิต  นวลสกุลนิภา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวิชิต นวลสกุลนิภา  ปลัดเทศบาลและ
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตน าเรียนระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการต่างๆ ขั้นตอน วิธีการเลือกตัวแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ ชุดเดิมปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดส่งให้แล้ว จ านวน ๕ คณะ ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลใช้ประกอบการพิจารณา 

    สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่งผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
เทศบาลสิ้นสุดลง และวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลในคณะกรรมการต่างๆ               
จึงสิ้นสุดลงด้วย   

     เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
หนองหัวฟานและนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔                
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานและ
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  ดังนั้น สภาเทศบาลจึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกผู้แทนหรือตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการต่างๆของเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟาน ใหม ่ดังนี้ 

(๑)คณะกรรมการพัฒนา... 
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(๑) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน จ านวน ๓ คน ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

 (๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
  (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจ

หน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจ 
  (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้

เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
  (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
 ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

 (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 

 ในการจั ดท า ร่ า ง แผน พัฒนา ให้ เ ทศบาลน าปัญห าความต้ อ งกา ร                  
จากแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้  มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา        
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาลให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด            
ตามอ านาจหน้าที่ 

 (๓)  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
 (๔)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม   

ข้อ ๑๙ (๒) 
 (๕)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        (๖)  แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

ตามท่ีเห็นสมควร  
(๒)คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน ๓ คน           

ถือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓)รายงานผล... 
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 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน           
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง     
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม     
ของทุกปี 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

(๓) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒ คน ถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(๑) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง      
หรือปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

(๒) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (๓) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้าย/รวม          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(๕) พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
บริหารงานด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(๖) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม     
ในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(๘) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดก าหนด 

    (๔) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน ๒ คน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ มีอ านาจหน้าที่  

     (1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
     (2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์        

ของกองทุนตามข้อ 10 
(3) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้                 

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี ้
(๔)สนับสนุน... 
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(4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน  
ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

(5) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(๕) คณะกรรมการประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น
เทศบาล จ านวน ๒ คน   มีอ านาจหน้าที่  

(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
นี้ในเทศบาล 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาล โดยอาจมี   
ผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 

(๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหักฐานที่เกี่ยวข้อง          
ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

    (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  
   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๗) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย  

วิธีการเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการทีละคณะตามจ านวน   
ที่พึงมีเพ่ือลงมติเลือก โดยการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่างน้อยสองคน       
ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบ 
ตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก ขอบคุณครับ 

ประธานภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นเป็นอ่ืน ต่อไปเป็นการเสนอชื่อ วิธีการเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล        
ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการและให้มีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน ขอเชิญครับ   

     (๑) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน จ านวน ๓ คน  
นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑ ขอเสนอชื่อ นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ครับ 

   -นายมาลัย  รอกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
   -นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอชื่อ นายวีระชัย  โปรยโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครับ 

   -นายด ารงศักดิ์  กันนิดา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 
   -นายประจวบ  สมัยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 

นายประจวบ... 



 
 

รายงานการประชุมสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  หนา้ ๗ 

 

นายประจวบ  สมัยกลาง  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประจวบ สมัยกลาง  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ ขอเสนอชื่อ นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ครับ 

   -นายวีระชัย  โปรยโคกสูง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
   -นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
ประธานภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่...  เนื่องจากมีการเสนอชื่อ  

ครบตามจ านวน จึงถือว่า ๑.นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์ พันธ์   ๒.นายวีระชัย  โปรยโคกสูง                       
๓.นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล    

ประธานภาเทศบาล  ต่อไปเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน ๓ คน 
ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑ ขอเสนอชื่อ นายประจวบ  สมัยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ 

   -นายชานน  อ่อนทองหลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 
   -นางสุพิน  แรมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอชื่อ นายชานน  อ่อนทองหลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ 

   -นายมาลัย  รอกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
   -นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๒ ขอเสนอชื่อ นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ 

   -นายประจวบ  สมัยกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 
   -นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
ประธานภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่... เนื่องจากมีการเสนอชื่อ  

ครบตามจ านวน  จึงถือว่า  ๑.นายประจวบ  สมัยกลาง   ๒.นายชานน  อ่อนทองหลาง  ๓.นายระเบียบ  
หวังคุ้มกลาง  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประธานภาเทศบาล ต่อไปเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
จ านวน ๒ คน ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑ ขอเสนอชื่อ นายแดง  ศรีนอก  ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ครับ 

   -นายวีระชัย  โปรยโคกสูง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
   -นางสุพิน  แรมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 

นายมาลัย... 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  หนา้ ๘ 

 

นายมาลัย  รอกลาง เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายมาลัย  รอกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๒ ขอเสนอชื่อ นางสุพิน  แรมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ครับ 

   -นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
   -นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
ประธานภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่... เนื่องจากมีการเสนอชื่อ  

ครบตามจ านวน  จึงถือว่า ๑.นายแดง  ศรีนอก  ๒.นางสุพิน  แรมกลาง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก              
ให้เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล      
หนองหัวฟาน 

ประธานภาเทศบาล ต่อไปเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
จ านวน ๒ คน ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอชื่อ นายด ารงศักดิ์  กันนิดา เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ครับ 

   -นายวีระชัย  โปรยโคกสูง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
   -นายประจวบ  สมัยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 
นายด ารงศักดิ์  กันนิดา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑ ขอเสนอชื่อ นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ครับ 

   -นางสุพิน  แรมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 
   -นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
ประธานภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่... เนื่องจากมีการเสนอชื่อ  

ครบตามจ านวน  จึงถือว่า ๑.นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  ๒.นางแสงเดือน  ทุยกลาง เป็นผู้ได้รับ                
การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

ประธานภาเทศบาล ต่อไปเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน จ านวน ๒ คน ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอชื่อ นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  รองประธานสภาเทศบาล                
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ครับ 

   -นางสุพิน  แรมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 
   -นายประจวบ  สมัยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 
นายวีระชัย  โปรยโคกสูง   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๒ ขอเสนอชื่อ นายมาลัย  รอกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองหัวฟานครับ 

   -นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง 
   -นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รับรอง 

ประธานภาเทศบาล... 
 

 



 
 

รายงานการประชุมสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  หนา้ ๙ 

 

ประธานภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่... เนื่องจากมีการเสนอชื่อ  
ครบตามจ านวน  จึงถือว่า ๑.นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์   ๒.นายมาลัย  รอกลาง เป็นผู้ได้รับ                
การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

   มอบหมายให้เลขานุการสภาเทศบาลด าเนินการจัดส่งมติการคัดเลือกตัวแทนสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานให้กับผู้บริหารเทศบาลเพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ประธานสภาเทศบาลไม่มีเรื่องแจ้ง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

ท่านผู้บริหารเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ  
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีต าบล 

หนองหัวฟาน ขอรายงานเรื่องการประชุมประจ าเดือนของหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ             
ขามสะแกแสง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยการประชุมในครั้งนี้ทีมผู้บริหารเทศบาลต าบล               
หนองหัวฟานได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือแนะน าตัวต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และมีการแนะน าหัวหน้า
ส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ด้วย ดังนี้   

   ๑. นายชูชาติ  พิพัฒน์ศรัทธา  นายอ าเภอขามสะแกแสง   
   ๒. นายสัมฤทธิพัฒน์  ลีบ่อน้อย พัฒนาการอ าเภอขามสะแกแสง 
    ๓. นายเดชาธร  เบญจนวพร ผู้จัดการ ธกส.สาขาขามสะแกแสง 
   เรื่องที่สอง เรื่องรายงานสถานการณ์สถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-๑๙ ในพ้ืนที่ต าบล

ชีวึก ๔ ราย บ้านหนองไร่ ต าบลเมืองนาท จ านวน ๑ ราย สาธารณสุขได้ด าเนินการสอบสวนโรค
เรียบร้อยแล้ว พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขามสะแกแสง ตามไทม์ไลน์มีแจ้งว่าวันที่ ๒๗ เดินทาง       
มาตลาดนัดหนองหัวฟาน แต่ข้อเท็จจริงบ้านหนองหัวฟานในวันที่ ๒๗ ไม่มีตลาดนัด ดังนั้น คงจะเป็น
ตลาดน้อย ซึ่งทางกองสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันท าการล้างตลาดและฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณ
ตลาดน้อยเรียบร้อยแล้ว  

   เรื่องที่สาม เรื่องการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ที่เกิดขึ้นกับวัว ในเขตอ าเภอ               
ขามสะแกแสงยังไม่ประกาศเป็นเขตโรคระบาดในสัตว์ แต่ปัจจุบันได้ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์แล้ว  

   เรื่องที่สี่ จากสถานีต ารวจภูธรขามสะแกแสง แจ้งเตือนเรื่องกลุ่มคัสเตอร์ที่มีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มของผู้เล่นการพนัน และการชนไก่ ขอให้เฝ้าระวังซึ่งนอกจาก
จะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดแล้วยังขัดต่อประกาศของ ศคบ.ด้วยขอฝากให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังพี่น้องประชาชนด้วย 

   เรื่องที่ห้า การเปิดเทอมของโรงเรียนในเขตอ าเภอขามสะแกแสง ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอขามสะแกแสงเปิดเทอมพร้อมกันทุกโรงเรียน ให้แต่ละโรงเรียน
ประเมินตัวเองว่ามีความพร้อมในการเปิดให้นักเรียนมาเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความพร้อมใน       
การสอนหรือไม่ วิธีการสอน การบริหารจัดการ เช่น การสลับวันเรียน สลับชั้นเรียน แต่ถ้าโรงเรียนไหน  
ที่ประเมินตัวเองแล้วเป็นสีแดงก็ให้ปิดต่อได้ 

   เรื่องท่ีหก การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ปัจจุบันมีผู้ปล่อยข่าวว่านายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แล้วมีอาการชาครึ่งซีก นายกเทศมนตรีได้สอบถาม
ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงแล้วท่านแจ้งอาการหลังฉีดวัคซีนไม่มีอาการผิดปกติ
แต่อย่างใดแต่ผู้ที่ปล่อยข่าวก็ยังไม่หยุดและยังมีการชักชวนประชาชนว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนเพราะจะเกิด
ผลข้างเคียง ดังนั้น เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายกเทศมนตรีได้ไปฉีดวัคซีนโควิด-๑๙                เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้มีอันตรายและไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดต าบล 

หนองหัวฟาน...                          



 
 

รายงานการประชุมสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  หนา้ ๑๐ 

 

  หนองหัวฟานเป็นต าบลที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-๑๙ มากที่สุดในอ าเภอขามสะแกแสง ซึ่งเกิดจาก
การสร้างความเข้าใจ การสร้างความเชื่อมั่น โดยการประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองหัวฟาน  การประสานงานของ อสม.ในพื้นที่ และเทศบาลก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง
ไร้สายทุกวัน ซึ่งก็ได้ผลเพราะจากการประชาสัมพันธ์ทุกวัน ประชาชนก็จะตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และมั่นใจว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่เกิดอันตราย อ าเภอขามสะแกแสงได้รับจัดสรรวัคซีนมา ๓๐๐ โด้ส              
ต าบลหนองหัวฟานทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลได้ฉีดวัคซีน ๒๗๖ โด้ส มากที่สุดในอ าเภอ         
ขามสะแกแสง เพราะต าบลอ่ืนไม่ลงทะเบียน ทางเทศบาลได้อ านวยความสะดวกในการเดินทาง            
โดยการเหมารถบัสไปส่งที่โรงพยาบาลขามสะแกแสง  อีก ๑๐๐ โด้ส เป็นโควตาของข้าราชการส่วนใหญ่
เป็นครูในพ้ืนที่อ าเภอขามสะแกแสง เพราะต้องฉีดก่อนเปิดเทอม ในส่วนของการฉีดวัคซีนให้กับผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาลครั้งนี้  ต้องขอบคุณ ผอ.สมหมาย หาญอนุสรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองหัวฟาน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสรรโควตาให้ โดยเป็นการฉีดแทนผู้สูงอายุ     
ที่ลงทะเบียนไว้แต่ไม่สามารถฉีดได้ในวันดังกล่าวด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพราะวัคซีนนั้นเมื่อเปิดแล้วต้องฉีด
ให้หมด ไม่มีใครมีอาการข้างเคียงใดๆเลย เพราะ ณ ตอนนี้ วัคซีนที่ดีท่ีสุดคือวัคซีนที่มีฉีดให้เร็วที่สุด  

   ส่วนเรื่องการเปิดตลาดนัด เทศบาลได้อนุญาตให้เปิดได้แล้ว โดยได้ตั้งคณะกรรมการ
จากเทศบาลไปตรวจทุกนัด เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
ก าหนด เช่น เรื่อง การสวมหน้ากากอนามัย การตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าตลาด เจลล้างมือต้องมีทุกร้าน 
ระยะห่างของแผงขายสินค้า เป็นต้น  

   เรื่องที่เจ็ด การด าเนินงานของเทศบาลเรื่องการลดขั้นตอนในการท างานของส านักงาน
เทศบาล จากกรณีให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารคิวอาร์โค้ด (QR Cord) ให้ท่านกลุ่ม “เทศบาลเพื่อประชาชน” 
ตั้งขึ้นเพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถร้องเรียนผ่านกลุ่มไลน์นี้ได้และเจ้าหน้าที่จะลงไปแก้ไขให้โดยไม่
ต้องผ่านนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะแจ้งไปที่กองงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งไฟฟ้าดับก็
จะแจ้งไปยังกองช่าง ฝารางน้ าแตก แจ้งไปกองช่าง ท่อประปาแตกแจ้งกองการประปา เรื่องกลิ่นก็จะแจ้ง
ไปยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ไขได้ทันท่วงทีการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต้อง
ด าเนินการโดยเร็ว เมื่อแต่ละส่วนราชการด าเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วจะ
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้นในภายหลังและส่งข้อมูลเก็บรวบรวมสถิติไว้ที่ศูนย์ร้องเรียน
ของเทศบาลแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องมีการอนุมัติหรือต้องมีการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงทางกองจะ
รายงานขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนการด าเนินงานต้องขอเชิญทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์ด้วย  

    การแจ้งผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทศบาลด าเนินการ โดยยึดหลักสถานะการคลังของเทศบาลเป็นหลักประกอบกับความเดือดร้อนความ
จ าเป็นเร่งด่วนของประชาชน  การด าเนินงานของเทศบาลจะต้องมีการตรวจสอบงบประมาณก่อน       
ทุกครั้งว่ามีงบประมาณเพียงพอส าหรับการด าเนินการดังกล่าวหรือไม่  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านได้เข้าใจในหลักการนี้  เพราะในบางครั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในบาง
เรื่องต้องใช้งบประมาณ แต่หากเทศบาลตรวจสอบแล้วงบประมาณมีไม่เพียงพอก็ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในทันที  ในแต่ละเดือนจะประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล  จะท าการตรวจสอบเงิน
งบประมาณประจ า จะไม่ด าเนินการก่อนโดยไม่มีงบประมาณ เพราะจะส่งผลกระทบกับเจ้าหน้าที่ได้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วคือ 

    ๑.รางระบายน้ าถนนเทศบาล ๑ ยังขาดประมาณ ๒๐ เมตร ซึ่งท ามาจากด้านทิศ
ตะวันตก จึงยังไม่เชื่อมกันกับรางน้ าเดิม ถ้าปลายปีมีงบประมาณก็จะด าเนินการต่อให้ทันที หากไม่มี
งบประมาณก็จะด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕    

๒.ซอยไส้ไก่... 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  หนา้ ๑๑ 

 

   ๒.ซอยไส้ไก่ ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   ๓.ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเตือนใจและซอยชนะชัย ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
   ๔.ท่อน้ าเทศบาล ๖ ชุมชนตลุงหว้า ด าเนินการแล้วน้ าไหลลงห้วยเรียบร้อยแล้ว  
   ๕.ก าลังด าเนินการ โครงการขุดลอกล าห้วยหนองหัวฟาน ต้องรีบด าเนินการในตอนนี้

เพราะถ้าฝนมาเต็มที่แล้วจะไม่สามารถด าเนินการได้  
   ๖.ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ไปบรรจบถนน คสล.ซอยไส้ไก่ที่เหลืออยู่

จัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
     ๗.ซอยร่มเย็น ชุมชนหินตั้ง บ้านนายสอง เหลืออีกนิดเดียวคือช่วงที่เขายกท่ีให้เทศบาล 

กองช่างแจ้งว่างบประมาณยังไม่มี แต่ได้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเรียบร้อยแล้ว ก าลังด าเนินการ 
   ๘.คสล.ซอยเสน่ห์ ชุมชนดอนต าแย ตั้งในเทศบัญญัติ ก าลังด าเนินการเนื่องจาก

งบประมาณน้อย 
   ๙.งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ถนนแอสฟัลท์ติก              

ซอยราษฎร์บ ารุง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
   ๑๐.ถนนคสล.ซอยไร่นายด าเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจากจังหวัด 

งบประมาณท่ีเหลือส่งคืนกรม ตามข้ันตอน  
   ฝากแจ้งท่านเจ้าอาวาส ประชาชน ด้วยว่าซอยไร่นา ๑ เทศบาลด าเนินการให้เรียบร้อย

ส่วน ซอยไร่นา ๒ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้ 
ฝากแจ้งพ่ีน้องเราด้วย 

   โคร งการอาคาร เ รี ยน โ ร ง เ รี ยน เทศบาล  และอาคารอ เนกประสงค์  นั้ น                    
อาคารอเนกประสงค์ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานได้แล้ว งานแรกคงจะเป็นงานประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นี้ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วย           
ส่วนอาคารเรียนอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๗ คือต้องท ารางน้ ารอบอาคาร ท าความสะอาด             
ให้เรียบร้อย ส่วนงวดที่ ๘ เป็นครุภัณฑ์ทั้งหมด แต่ยังไม่สามารถย้ายนักเรียนไปเรียนได้ ก าลังให้ช่าง
ประมาณราคา ถนน คสล.ภายในโรงเรียน สนามฟุตบอลบดอัด รั้ว คสล.ด้านหลังติดกับสระน้ า           
จะด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนภาคเรียนที่ ๒ ห้องน้ ามีทุกชั้นนักเรียนสามารถใช้ได้  

   การด าเนินงานด้านสิ่งปลูกสร้าง ไฟฟ้าสาธารณะ ก าลังด าเนินการโอนงบประมาณ     
ให้กองช่างเพ่ือจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซม โดยโอนจากงบประมาณที่คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการ        
ตามโครงการได้ เช่น โครงการศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพ และในช่วงท้ายปีงบประมาณช่วงเดือน
สิงหาคม กันยายน ผู้บริหารก็จะพิจารณารวบรวมงบประมาณเพ่ือด าเนินการอีกครั้ งหนึ่ ง                          
และจากที่ตรวจสอบดูแล้วในบางโครงการมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ แต่ไม่มีโครงการในแผนพัฒนา
เทศบาล ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาก่อน ขั้นตอนการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาเทศบาลนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้องจัด ให้มีการประชาคมในชุมชนก่อน               
แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถออกไปประชาคมในชุมชนได้ จึงต้องเชิญตั วแทนประชาคมเข้ามา
ประชาคมที่เทศบาล ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ เช่น การแก้ไขปัญหารางระบายน้ าถนนเทศบาล ๒    
มีการแก้ปัญหามาแล้ว ๓ ครั้ง แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงมีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้ไม่สามารถแก้ไข
ได้ เช่น การถมดิน การแก้ไขคือต้องวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร พร้อมบ่อพักตลอด
สายเพ่ือให้น้ าไหลออกไปทางทุ่งนาได้  มีจุดสูงอยู่หน้าบ้าน ผอ.สมาน ผันกลาง ที่ต้องมีความลึกมากว่า
ช่วงอ่ืนๆ แต่ติดปัญหาที่โครงการวางท่อนี้ไม่มีในแผนพัฒนาเทศบาล แต่ เป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไข
ด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงต้องด าเนินการเพ่ิมเติมแผนก่อนแล้วจึงจะสามารถตั้งงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้    

การท างาน... 



 
 

รายงานการประชุมสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  หนา้ ๑๒ 

 

   กาท างานของเราที่ต่อเนื่องจากสมัยที่แล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถด าเนินการ
ต่อเนื่องได้เลย หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องที่จะต้องให้ทางเทศบาลแก้ไขความเดือดร้อน        
ของประชาชนก็สามารถแจ้งผู้บริหารได้เลยเพ่ือร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เทศบาลต าบลหนองหัวฟานเป็นที่ยอมรับของทุกๆหน่วยงาน  ถึงความพร้อมและการบริการ
ประชาชน  ยกตัวอย่าง เช่น การบริการประชาชนในการไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลขามสะแกแสง 
เทศบาลต าบลหนองหัวฟานบริการรับส่งประชาชนให้ได้รับความสะดวก  ต่างกับต าบลอ่ืนๆที่เขาให้ 
ประชาชนเขาไปกันเอง  จ านวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนมากกว่าทุกต าบล  และได้รับการฉีดวัคซีนครบ     
ทุกคน  แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในการร่วมมือของทุกหน่วยงาน              
ซึ่งส่วนราชการของอ าเภอขามสะแกแสง ยอมรับว่าเทศบาลต าบลหนองหัวฟานเป็นต้นแบบในหลายๆ
เรื่อง แม้แต่ท่านนายอ าเภอขามสะแกแสงที่ย้ายมาใหม่  ท่านก็ได้รับทราบข้อมูลถึงศักยภาพของเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟาน เช่น ในวันที่ผู้บริหารและพนักงานเข้าไปแสดงความยินดีต้อนรับท่านนายอ า เภอ  
ขามสะแกแสง เนื่องในโอกาสรับต าแหน่งนายอ าเภอขมสะแกแสง ท่านก็รับทราบจากหัวหน้าส่วน
ราชการภายในอ าเภอแล้วว่าเทศบาลต าบลหนองหัวฟานมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับส่วน
ราชการเป็นอย่างดี  และท่านได้มาร่วมปลูกต้นไม้กับเราด้วย  ท่านชมว่าคลองสวยสะอาดดี จึงได้แจ้ง  
กับท่านนายอ าเภอไปว่า  คลองของเทศบาลนี้เป็นคลองเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเทศบาลมีแผนการ
ด าเนินงานให้เป็นคลองสวยน้ าใส  โดยการปลูกต้นไม้ตลอดความยาวของคลองในรูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  และจะก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือให้เกิดความสะดวกและสวยงาม และในปี ๒๕๖๕ จะเจาะน้ า
บาดาลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการสูบน้ าตลอดทั้งวันทั้งคืน   เพ่ือปล่อยไหลเข้าสู่สระน้ า                
หนองโพธิ์ เช่นเดียวกับที่สระน้ าบ้านโคกคูขาดที่เขาใช้งบประมาณของกองทุนหมู่บ้านเจาะน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์  สูบทั้งปีน้ าเต็มสระบ้านโคกคูขาดตลอดปี  ผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะท าแบบนั้น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าด้วย เพราะถ้าใช้น้ าจากบริเวณล าห้วยนั้นไม่ต้องใช้ท่อเพียงแค่ปล่อยให้ไหล
มาตามรางน้ าที่เรามีอยู่เดิม ตามรายงานของกองการประปาได้รายงานว่าน้ าที่เข้าสระครั้งก่อนนั้น                
คาดว่าจะสามารถใช้ได้ถึงสามปี แต่จากสถิติการใช้น้ าในปัจจุบันพบว่ามีการใช้ไปมากแล้ว คาดว่าน้ าจะ
ใช้ได้ไม่ถึงสามปี  ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านขอแจ้งผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ ขออนุญาตเสริมในเรื่องของการฉีดวัคซีน ผมในฐานะเป็น  อสม.มีโอกาสได้ร่วม
ปฏิบัติงานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  เทศบาลต าบล         
หนองหัวฟานในสายตาของหน่วยงานอ่ืนได้รับการชมเชยและยกย่องจากหน่วยงานอ่ืน ต าบลหนอง            
หัวฟานไม่ว่าจะเป็นเทศบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหัวฟาน  อสม. มีการช่วยเหลือ    
ซึ่งกันและกันดี ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนครั้งนี้ในระบบของหมอพร้อม เมื่อระบบเปิดให้ลงทะเบียน
ต าบลหนองหัวฟานลงทะเบียนเป็นล าดับแรก  ดังนั้น คิวจะเรียงตามล าดับที่กรอกข้อมูล ไม่สามารถจัด
คิวได้เอง  ต้องขอบคุณทีมงานคุณหมอด้วยที่มีความพร้อมในการคีย์ข้อมูลจองคิวให้กับประชาชน          
หากปล่อยให้ประชาชนลงทะเบียนเองก็อาจจะไม่ได้จ านวนมากขนาดนี้   ในช่วงแรกทางคุณหมอ                
มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนก็จะมีปัญหาบ้าง กลุ่ มผู้น าไม่ไปทิศทางเดียวกันท าให้มีการเข้าใจ
คลาดเคลื่อน  เมื่อมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้วประชาชนมีความเข้าใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลที่มีการประชาสัมพันธ์ทุกวัน สร้างความเข้าใจ ความมั่นใจให้กับ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี ทางคุณหมอได้ฝากขอบคุณมายังเทศบาลต าบลหนองหัวฟานด้วย   

ขณะนี้... 
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    ขณะนี้ประชาชนมีความเชื่อมั่นจึงมีความต้องการฉีดวัคซีนเป็นจ านวนมากสืบเนื่องจาก
เมื่อวันที่ ๗ และวันที่ ๘ ที่ผ่านมา ประชาชนของเทศบาลต าบลหนองหัวฟานคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนในรอบนั้น ขออนุญาตชมเชยผ่านสภาด้วย ว่าผู้บริหารเทศบาลยอดเยี่ยม เรื่องการอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการไปรับบริการฉีดวัคซีน  แม้แต่ท่านสาธารณสุขอ าเภอท่านก็ชมเชยมา
ว่าเทศบาลจัดบริการในลักษณะเหมือนท่องเที่ยว มีความพร้อมมาก มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวก      
มีผู้บริหารเทศบาลไปให้ก าลังใจ ต้องถือโอกาสขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

   ผลสะท้อนจากวันที่ ๗ และวันที่ ๘ ที่เทศบาลต าบลหนองหัวฟานเราไปฉีดวัคซีน
กลับมา พ่ีน้องประชาชนทั้งที่ยังไม่ถึงคิวและที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมีความตื่นตัวต้องการฉีดวัคซีน        
เป็นจ านวนมากแต่ก็ต้องรอให้มีวัคซีนเข้ามาก่อน  หลายจังหวัดที่ต้องมีการยกเลิกการฉีดวัคซีนเพราะว่า
วัคซีนมีจ านวนไม่เพียงพอ เทศบาลต าบลหนองหัวฟานเราโชคดีมากที่ได้ฉีดวัคซีนก่อนแล้ว การฉีดวัคซีน
ไม่มีผลทางด้านลบแต่อย่างใด หากเสพข่าวผ่านโลกโซเชียลมากเกินไปจะส่งผลเสีย เพราะข่าว                    
ที่ได้รับทราบมาอาจไม่เป็นความจริง  ความจริงที่เชื่อถือได้ที่สุดคือการสอบถามจากคนที่รับการฉีดวัคซีน
มาแล้วว่าอาการเป็นอย่างไรจะดีกว่า อยากให้สภาเทบาลต าบลหนองหัวฟานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
จุดยืนช่วยสร้างกระแสรณรงค์การฉีดวัคซีนด้วย  เพ่ือส่วนรวมเพราะหากประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน
เป็นจ านวนมากแล้วโอกาสที่จะได้รับการติดเชื้อก็จะโอกาสน้อยมาก ถือโอกาสใช้สภาแห่งนี้กล่าว
ขอบคุณทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่อ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องเรา  และได้รับความ 
ชื่นชมเป็นอย่างดี 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านด ารงศักดิ์  กันนิดา ที่ชี้แจงเรื่องการฉีดวัคซีน ให้ทราบ             
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้พ่ีน้องประชาชนทราบถึงผลดี           
ของการฉีดวัคซีน สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุม ขอเชิญครับ   

นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์        เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในวาระอ่ืนๆท่านนายกและผู้บริหารขอให้สมาชิกเข้ากลุ่มไลน์ก็ถือว่าเป็น
ประโยชน์มาก เมื่อวานนี้ผมได้รับแจ้งจากประชาชนชุมชนแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณดับ ผมแจ้งผ่านไลน์
เทศบาลสักครู่เดียวได้รับการตอบกลับว่ารับเรื่องแล้ว  เป็นสิ่งที่ดีและรวดเร็วได้รับการแก้ปัญหาทันท่วงที 
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างซอยรวมญาติ การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ผมขอฝากท่านผู้บริหารไว้พิจารณาด้วยครับ 
ในล าดับต่อไปนี้ผมก็จะได้เดินส ารวจไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพ้ืนที่ ประชาชนแจ้งว่าถนนเทศบาล ๕              
ขอให้เทศบาลพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เนื่องจากบ้านของประชาชนอยู่ระหว่างเสาไฟต้นที่ ๑    
กับต้นที่ ๒ ที่มีหลอดไฟ แต่บริเวณหน้าบ้านไม่มี จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะขอให้ติดตั้งเสริมให้ ขอบคุณ
ท่านผู้บริหารที่เล็งเห็นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  การเข้ากลุ่มไลน์ของเทศบาลถือเป็นประโยชน์มาก ท าให้สามารถแจ้งปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและประชาชนได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ทันท่วงที 
แต่วันนี้ผมได้รับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมาสามเรื่อง เรื่องแรกน้ าท่วมขังถนนซอยรวมใจ               
บริเวณหน้าบ้านนายต่วน เขียนจอหอ  และนายบุญ ขยันกลาง  เนื่องจากมีการถมดิน แต่เราจะแก้ไข
ปัญหาอย่างไรขอฝากท่านผู้บริหารไว้พิจารณาด้วยครับ   เรื่องที่สอง นางปุ้ย สมัยกลาง แจ้งว่า            
น้ าจากห้องน้ าบ้านนายบุญส่ง  สมัยกลาง ไหลมาหน้าบ้านนางปุ้ย สมัยกลาง  เรื่องสุดท้ายเรื่องไฟฟ้า     
ส่องสว่างอยากให้ติดตั้งแต่จากโรงเรียนเทศบาลนองหัวฟานมาถึงบริเวณสามแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่ไก่    
เพ่ือความสวยงามและความปลอดภัยด้วย  ท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ   

นายกเทศมนตรี... 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  หนา้ ๑๔ 

 

นายกเทศมนตรี  ขอน าเรียนเรื่องซอยรวมใจ บริเวณหน้าบ้านนายต่วน เทศบาลได้รับเรื่องไว้แล้ว   
และพิจารณากันว่าคงต้องใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนบริเวณที่น้ าท่วมขังจะต้อง
ท าการเสริมผิวจราจรขึ้นมาก่อนแล้วเทแอสฟัลท์ติกทับตลอดเส้น   เพราะหากเราแก้ไขเฉพาะจุด            
ก็จะเป็นการแก้ไขที่ไม่สิ้นสุด เมื่อแก้ไขจุดนี้เสร็จแล้วจุดอ่ืนก็จะท่วมขังขึ้นมาใหม่ พิจารณาแล้วจึงเห็น
ควรแก้ไขครั้งเดียวเบ็ดเสร็จไปเลย  ในส่วนของบ้านนายส่ง ปัญหานี้เกิดมานานแล้ว ทั้งกองช่างและ     
ตัวผมเองไปแจ้งแล้วว่า จากเดิมนั้นบ้านนางปุ้ยไม่มีคนอยู่น้ าไหลไปที่สวนได้แต่เมื่อมีคนมาอยู่นายบุญส่ง
ต้องแก้ไขไม่ให้น้ าไหลมารบกวนบ้านอ่ืน ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ  เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายวิ โรจน์   ขอเ พ่ิมเติมจากท่าน
นายกเทศมนตรีเรื่องการพ่ึงพาตนเองการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การอนามัยโลกได้วิจัย
และวิเคราะห์แล้วว่า ผลไม้ที่เป็นราชินีจริงๆคือมะละกอไม่ใช่ทุเรียนหรืออะไรอื่น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อน้ าไหลไปบ้านคนอ่ืนอยากให้มีถังรองรับน้ าไว้เพ่ือใช้ไว้รดน้ าต้นไม้และการปลูกต้นมะละกอใกล้ๆกับ
ถังน้ าก็จะเกิดผลดีเป็นการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน เพราะการที่จะสร้างรางน้ าให้น้ าไหลจากที่ต่ าไปที่สูง
นั้นเกินวิสัยที่จะท าได้ ฝากกองช่างแนะน าด้วย ขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ผมเคยใช้วิธีนี้
เช่นเดียวกันใช้น้ าซักผ้ารดต้นมะนาวปรากฏว่าไม่มีเพลี้ยหรือแมลงมารบกวน แต่ต้นมะนาวมาตายหมด
เพราะใช้น้ าเค็มรด  วันนี้ท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมในระเบียบวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ...              
หากไม่มีต้องขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ   

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายวิชิต   นวลสกุลนิภา) 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้ว              

ในการประชุมสภาเทศบาล  สามัญ / วิสามัญ  สมัยที่            ครั้งที ่       เมื่อวันที่                                 . 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 

(นายแดง  ศรีนอก) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
 
 

(นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์) 
ประธานกรรมการ 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
 
 

(นายมาลัย  รอกลาง) 
กรรมการ 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
 
 

(นายด ารงศักดิ์  กันนิดา) 
เลขานุการ  


